



ที่ มท 0808.5/ว ๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงขอส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
โทร. 0-2241-9030-2
โทรสาร 0-2241-8510



ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)
ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๗ บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสองคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจำนวนสองคน และผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจำนวนสองคน เป็นกรรมการ นั้น

เนื่องจาก นายวิเศษ ยาคาลัย ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยเหตุถึงคราวออกตามวาระ ทำให้ตำแหน่งกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบให้นายทวีป จูมื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายมานิต วัฒนเสน)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น